

เอสเอ็มทีปริ้นเซสเปิดตัวแบรนด์Zo-Ko บุกตลาด อาหารเสริมลดน้ำหนัก



เอสเอ็มทีปริ้นเซสเปิดตัวแบรนด์Zo-Ko บุกตลาดอาหารเสริมลดน้ำหนัก เร่งขยายตัวแทนจำหน่ายและสร้างภาพลักษณ์วางแผนเปิดตลาดเพื่อนบ้าน

เอสเอ็มทีปริ้นเซส เปิดแผนการตลาดพร้อมบุกธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักต่อเนื่อง เผยยอดขายออนไลน์ทะลุ 100 ล้านบาท เร่งสร้างแบรนด์“โซโค” (Zo-Ko) มุ่งพัฒนาคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นในสินค้า เน้นสร้างตัวแทนขายเตรียมขยายตลาดสู่อาเซียน

นางสาวมิตา กิติรัตน์ชัย กรรมการบริหาร บริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีบริษัทประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ ทำให้สินค้าประเภทอาหารเสริมและสบู่วินเนสเป็นที่ยึดของลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ในช่วง 2 ปีมียอดจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 100 ล้านบาท เนื่องจากได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นสินค้ามีคุณภาพที่สามารถตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคค่อนข้างรวดเร็วโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารเสริมเพื่อการลดน้ำหนักซึ่งตลาดยังมีช่องว่างสำหรับแบรนด์ใหม่ บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นทำการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนัก “โซโค” (Zo-Ko) ซึ่งเป็นวิตามินลดน้ำหนักเพื่อต้องการเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดและควบคุมน้ำหนัก ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นคือกระบวนการผลิตและส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติจึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้รับอนุญาตถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐบาล และทุกประเภทมีเลขที่จดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

สำหรับส่วนผสมของ “โซโค” (Zo-Ko) นั้นเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชาเขียวสกัด ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายและต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนผสมของไลโคปีน (Lycopene) จากมะเขือเทศที่มีคุณสมบัติพิเศษในการเข้าไปปรับฮอร์โมน ที่ควบคุมความหิวและลดความต้องการรับประทานอาหารให้น้อยลงอีกทั้งยังมีส่วนผสมของสารอาหาร ต่างๆ ทั้ง Licopersicin ,กรด malic ,ซิติริกacidและ saccharide ที่สามารถช่วยย่อยอาหาร รวมทั้งสารสกัดจากส้มแขก เมล็ดองุ่น ตรีบองเพชร โสมถั่วขาวแอลคาร์นิโคเอนไซม์ควิเทนและอะมิโน แอซิดคีเลทซึ่งจะช่วยในการลดน้ำหนักโดยไม่ทำให้ร่างกายดูโทรมและไม่มีการข้างเคียง เหมาะสำหรับผู้ที่ลดน้ำหนักยากและต้องลดน้ำหนักได้จริงในเวลาอันสั้น

ด้านนางสาวสุภาพร วิกรัยธนาคม กรรมการบริหารด้านการตลาดบริษัท เอสเอ็ม ที ปริ้นเซส จำกัด เปิดเผยถึงแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมว่า ในช่วงต่อจากนี้จะเน้นการสร้างแบรนด์โซโค (Zo-Ko) เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นกับผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสร้างทีมขายและตัวแทนจำหน่ายเนื่องจากบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ ๆ ที่สนใจเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพ โดยเฉพาะการเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย ซึ่งนอกจากจะสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้โดยตรงกับบริษัทฯ แล้ว ยังเปิดรับตัวแทนจำหน่ายและเปิดหลักสูตรอบรมให้ตัวแทนจำหน่ายมีศักยภาพในการทำงานในสถานการณ์ที่ตลาดอาหารเสริมแข่งขันสูง รวมทั้งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และสร้างแบรนด์ โซโค (Zo-Ko) ให้มีความเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นเนื่องจากในอนาคตนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่มีความใกล้เคียงกับคนไทย ทั้งยังมีความเชื่อมั่นกับสินค้าเพื่อสุขภาพแบรนด์สัญชาติไทย ที่สำคัญกลุ่มลูกค้าคนชั้นกลางในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061-657-2559
LINE: @quinns, <https://www.facebook.com/quinnssoap/> , <http://www.quinnssoap.com/>

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 090-993-4548 คุณธีรพร